

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า, ตลาดมองทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐหนุนดอลลาร์

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าต่อเนื่อง โดยทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐที่มีแนวโน้มคุมเข้มมากขึ้น จากข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาดี ยังเป็นปัจจัยหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ

*ดอลลาร์ทรงตัวที่ระดับสูงสุดรอบ 14 เดือน เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลที่สดใสของสหรัฐ และยังได้แรงหนุนจากการร่วงลงของเยนและปอนด์

*ดัชนีดอลลาร์พุ่งสูงสุดที่ 83.039 โดยแตะระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนก.ค.56 หลังข้อมูลระบุว่า กิจกรรมภาคการผลิตขยายตัวสูงสุดในรอบเกือบ 3 ปีครึ่งในเดือนก่อน และการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างดีดตัวขึ้นอย่างมากในเดือนก.ค.

*ยูโรดีดตัวขึ้นเล็กน้อย หลังจากร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปีที่ 1.3110 ดอลลาร์ ขณะที่ยูโรพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ ที่ 138.10 เยน ซึ่งเป็นการพุ่งขึ้นมากที่สุดในวันเดียว ในรอบกว่า 5 เดือน

*แต่นักลงทุนในยูโร อาจจะเข้าซื้อขายอย่างระมัดระวัง ขณะที่การประชุมของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ใกล้เข้ามา โดยตลาดมีความเห็นที่แตกต่างกันว่าอีซีบีจะดำเนินมาตรการกระตุ้นมากขึ้นหรือไม่

*เจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศส กล่าวว่า ประธานาธิบดีของฝรั่งเศส และนายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบี เห็นพ้องกันเมื่อวันจันทร์ว่า อัตราเงินเฟ้อต่ำ และเศรษฐกิจที่ชะลอตัว กำลังคุกคามเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป โดยความเห็นดังกล่าว ออกมาก่อนการประชุมอีซีบีในวันพรุ่งนี้

*การร่วงลงของเยน เกิดขึ้นพร้อมกับข่าวลือในตลาดอีกรอบ เกี่ยวกับการปรับพอร์ตการลงทุนของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของญี่ปุ่น โดยคาดว่า จะส่งผลให้กองทุนเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น อาทิ หุ้น และพันธบัตรต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.เมื่อวาน อยู่ที่ 32.046 บาท

- *09.21 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.115/135 จาก 32.10/12 เมื่อวาน
- ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.12/16 จาก 32.11/12 เมื่อวาน
- *บาท/ยูโร อยู่ที่ 42.15/27 จาก 42.105/119 เมื่อวาน
- *เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 105.16/21 จาก 105.07 เมื่อวาน
- *ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3133/35 จาก 1.3131 เมื่อวาน

"ดอลลาร์/บาท เข้านี้ higher ขึ้นมา(ดอลลาร์แข็งค่า) จากตัวเลขเศรษฐกิจ
สหรัฐที่ออกมาดี ทำให้ตลาดมองทิศทางสวนกันของนโยบายการเงินของสหรัฐ กับอีซีบี
ซึ่งจะทำให้ดอลลาร์แข็งค่าได้อีก" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่าลง โดยได้รับแรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจ
ในเชิงบวกของสหรัฐ ที่ทำให้ตลาดคาดว่า นโยบายการเงินของสหรัฐกำลังเดินไปในทิศทาง
ที่คุมเข้มมากขึ้น ซึ่งสวนทางกับนโยบายของธนาคารกลางอื่นๆ ที่ยังคงผ่อนคลาย และ
อาจจะต้องผ่อนคลายมากขึ้น โดยเฉพาะอีซีบี ซึ่งปัจจัยนี้จะหนุนดอลลาร์ต่อไป
อย่างไรก็ตาม ดีลเลอร์ ระบุว่า เงินบาทที่อ่อนค่าตั้งแต่ระดับ 32.00 จะดึง
ให้ผู้ส่งออกที่รอจังหวะอยู่ ขายดอลลาร์เช่นกัน ซึ่งอาจจะช่วยหนุนเงินบาทได้เล็กน้อย
โดยมองกรอบการเคลื่อนไหวในวันนี้ ไว้ที่ 32.05-32.20

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้